

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNTN
V/v đề nghị hỗ trợ 01
tàu chuyên dụng tuần tra,
kiểm soát, quản lý hoạt động
nghề cá trên biển

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tỉnh Quảng Ngãi có 4 huyện, thành phố ven biển và 1 huyện đảo, chiều dài bờ biển khoảng 130 km, có 06 cửa biển: Sa Cần, Sa Kỳ, Cổ Lũy, Cửa Lở, Mỹ Á và Sa Huỳnh. Cách bờ biển khoảng 14 hải lý có Khu bảo tồn biển Lý Sơn được UBND tỉnh quyết định thành lập vào đầu năm 2016 thuộc hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam. Quảng Ngãi là một tỉnh duyên hải miền Trung, có nghề cá phát triển mạnh; tính đến cuối tháng 4/2019 toàn tỉnh có 5.639 tàu cá, trong đó nhóm tàu chiều dài dưới 6m là 217 chiếc, nhóm tàu 6m đến dưới 12m là 912 chiếc, nhóm tàu từ 12m đến dưới 15m là 1.224 chiếc, nhóm tàu từ 15m đến dưới 24m là 3.058 chiếc và nhóm tàu từ 24m trở lên là 174 chiếc. Danh sách tàu cá đăng ký thường xuyên tham gia khai thác trên các vùng biển xa được tỉnh phê duyệt hiện có 1.613 tàu. Tổng số lao động trực tiếp tham gia sản xuất trên biển khoảng 38.000 người. Sản lượng thủy sản khai thác 4 tháng đầu năm 2019 đạt 84.715,5 tấn tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vùng biển ven bờ và vùng lộng thuộc trách nhiệm quản lý của tỉnh rất rộng (khoảng 6.500 km²) nhưng *hiện nay tỉnh Quảng Ngãi là tỉnh duy nhất trong 28 tỉnh, thành phố ven biển không có phương tiện chuyên dụng tuần tra, kiểm soát, quản lý hoạt động khai thác thủy sản trong các vùng biển này*, do vậy các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản trong vùng lộng và vùng biển ven bờ không được kiểm soát chặt chẽ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và đã gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri và chính quyền các xã ven biển đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý nhưng chưa được giải quyết triệt để do lực lượng thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thủy sản hiện nay không có phương tiện tuần tra.

Tại buổi làm việc ngày 06/7/2014, trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ủng hộ việc hỗ trợ cho tỉnh 01 tàu tuần tra, kiểm soát quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển (tại điểm đ, mục 5, Thông báo số 5515/TB-BNN-VP ngày 10/7/2014); sau đó UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có 02 Công văn: số 5290/UBND-NNTN ngày 13/11/2014 và số 6224/UBND-NNTN ngày

10/10/2017 về việc đề nghị hỗ trợ 01 tàu chuyên dụng tuần tra, kiểm soát, quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng đến nay Bộ chưa có ý kiến. Trong điều kiện nguồn lực tài chính hạn hẹp, tỉnh Quảng Ngãi chưa bố trí được kinh phí trang bị tàu chuyên dụng tuần tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên biển; để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và duy trì sự ổn định hoạt động nghề cá trên các vùng biển của tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ cho tỉnh 01 tàu chuyên dụng (tàu VIỆT NAM 02, số đăng ký KN 568) để tuần tra, kiểm soát, quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển và là phương tiện phục vụ cho lực lượng Kiểm ngư sẽ được thành lập theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo để triển khai Luật Thủy sản 2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025; để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, một lần nữa, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, giải quyết, tạo điều kiện cho tỉnh có phương tiện phục vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Nếu được Bộ hỗ trợ tàu tuần tra, UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết sẽ bố trí đầy đủ thuyền bộ và kinh phí đảm bảo cho tàu hoạt động có hiệu quả.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Xuân Cường (b/c);
- Tổng cục Thủy sản;
- Cục Kiểm ngư;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 311).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tăng Bính